



แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

**แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต**

จริยธรรม ๗ ประการ	ข้อควรทำ (Do's)	ข้อไม่ควรทำ (Don'ts)
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศไทย	จงรักภักดีต่อประเทศชาติ เชื่อมมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	ไม่แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจาในลักษณะที่แสดงออกว่าต่อต้านการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ	ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและปฏิบัติหน้าที่แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการโดยเท่าเทียมกัน
๓. กล้าตัดสินใจและยึดหลักทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	ยืนหยัดการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักวิชาและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความกล้าหาญ “คนดีต้องมีที่อยู่”	ไม่ปล่อยปะละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรืออิทธิพลใดๆในสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม
๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ	ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร	ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือทีมและไม่แสดงความเห็นแก่ตัวหรือเอาเปรียบผู้ร่วมปฏิบัติงานด้วย
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ร่วมกันทำงานเป็นทีมโดยความสมานฉันท์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน	ไม่ยึดติดอยู่กับระเบียบที่ล้าหลังที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลทำให้ภารกิจนั้นไม่สำเร็จตามเป้าหมาย
๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยปราศจากอคติที่มีความเสมอภาค เป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ ความรู้ สีกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตนเอง
๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ	ดำรงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจรรยาวิชาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่	ไม่ฟุ่มเฟือยไม่แสดงกิริยาอาการดูหมิ่น เหยียดหยาม ด้อยค่า หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นหรือพฤติกรรมอันมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ



**แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต**

จริยธรรม ๗ ประการ	ข้อควรทำ (Do's)	ข้อไม่ควรทำ (Don'ts)
๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ	จงรักภักดีต่อประเทศชาติ เชื่อมั่นในการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข	ไม่แสดงออกด้วยกิริยาอาการ หรือวาจา ในลักษณะที่แสดงออกว่า ต่อต้านการ ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึก ที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีเพื่อประโยชน์ ของประชาชนและประเทศชาติ	ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมีนัยเป็นการ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและปฏิบัติ หน้าที่แก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ โดยเท่าเทียมกัน
๓. กล้าตัดสินใจและยึดหลัก ทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	ยืนหยัดการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามหลักวิชาและจรรยาบรรณ วิชาชีพ ด้วยความกล้าหาญ “คนดีต้องมีที่อยู่”	ไม่ปล่อยปะละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ การกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งหรืออิทธิพลใดๆในสิ่งที่ไม่ ถูกต้องชอบธรรม
๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ	ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ ส่วนตัวและถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ สูงสุดขององค์กร	ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือทีมและ ไม่แสดงความเห็นแก่ตัวหรือเอาเปรียบ ผู้ร่วมปฏิบัติงานด้วย
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ร่วมกัน ทำงานเป็นทีมด้วยความ สมานฉันท์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ร่วมกัน	ไม่ยึดติดอยู่กับระเบียบที่ล้าหลังที่เป็น อุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมถึงปัจจัย อื่นที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลทำให้ภารกิจนั้นไม่ สำเร็จตามเป้าหมาย
๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยปราศจากอคติมีความ เสมอภาค เป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ ความรู้สึกรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตนเอง
๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของ ทางราชการ	ดำรงตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงและจรรยาวิชาชีพมาใช้ ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติ หน้าที่	ไม่ฟุ่มเฟือยไม่แสดงกิริยาอาการดูหมิ่น เหยียดหยาม ต้อยค่า หรือปฏิบัติไม่ เหมาะสมต่อผู้อื่นหรือพฤติกรรมอันมี ลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ



ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม

ภาพกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต



เมื่อวันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต...ได้ดำเนินการประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำโดย นายดนตรี เจริญสุข ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต พร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๖๒ คน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบาย และความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ตลอดจนรับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร อันสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

ภาพโครงการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรและค่านิยมที่ดีของพนักงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรและค่านิยมที่ดีของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมโครงการ โดยมี นางสาวรัตนา ปัญญา ยิ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมตเป็นประธานเปิดงานซึ่งโครงการในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรในองค์กรและสมาชิกรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ